

### บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ายังแกว่งตัวกรอบแคบ ขณะเงินเอเชีย-ยูโรฟื้นตัวเล็กน้อย

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ายังคงแกว่งตัวในกรอบ ขณะที่สกุลเงินเอเชียและยูโรฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยตลาดยังขาดปัจจัยใหม่เข้ามาผลักดันทิศทางที่ชัดเจน

\*ยูโรปรับตัวในช่วงแคบ ๆ ในวันนี้ หลังติดตัวขึ้นจากแนวรับ ขณะที่ดอลลาร์ชะลอตัว หลังราคาพันธบัตรปรับตัวขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงจากระดับสูงของสัปดาห์นี้

\*การที่ดอลลาร์ไม่สามารถฝ่าขึ้นเหนือระดับสูงสุด ของช่วงการซื้อขายในเดือนนี้ เมื่อเทียบกับยูโรและเยน ทำให้ตลาดเข้าสู่ช่วงปรับฐาน ขณะที่การซื้อขายชะลอลงในช่วงสิ้นปี แม้นักลงทุนจำนวนมากในตลาดไม่แน่ใจว่าปัญหาของยูโรจะสิ้นสุดลงก็ตาม

\*บรรดานักการทูต เผยว่า ผู้นำอียูได้ตกลงกันในการประชุมสุดยอดวานนี้ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ต่อสนธิสัญญาของอียู เพื่อจัดตั้งกลไกถาวร นับตั้งแต่กลางปี 56 เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

\*ร่างแถลงการณ์ที่จะประกาศหลังสิ้นสุดการประชุม 2 วัน บ่งชี้ว่า ผู้นำยูโรโซนจะประกาศความพร้อม ในการปรับประกันเงินทุนที่เพียงพอสำหรับกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรป ซึ่งเป็นกองทุนช่วยเหลือของยูโรโซน

\*จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐ ลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา และกิจกรรมการผลิตในเขตมิด-แอตแลนติก ขยายตัวในอัตราสูงสุดในรอบกว่า 5 ปีครึ่งในเดือนนี้

\*ตลาดจะยังคงมุ่งความสนใจ ไปที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ จนถึงช่วงปีใหม่ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี แตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือนเมื่อวานนี้

\*09.09 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.10/14 จาก 30.08/13 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.11/14 จาก 30.09/12 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 83.86/91 จาก 84.02 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3274/76 จาก 1.3238 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทวันนี้ยังเป็น range และคิดว่าไปจนถึงสิ้นปีนี้ก็คงจะเป็น range ไป แต่ก็ต้องดูว่า จะมีใครเข้ามา build position ใหม่ ๆ เพื่อไว้หน้าหรือเปล่า"  
ดีลเลอร์ กล่าว

เขา มองว่า เงินบาทในวันนี้จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบต่อไป เนื่องจากไม่มี ปัจจัยใหม่เข้ามาผลักดันทิศทางตลาดที่ชัดเจน ขณะที่สกุลเงินต่างประเทศในวันนี้ พื้นตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่ก็เป็นการเคลื่อนไหวในกรอบเช่นกัน

ดีลเลอร์มองว่า เงินบาทในวันนี้จะมีแนวต้านที่ 30.10 และแนวรับที่ 30.15

Source: Bisnews

---

\*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

---

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้